



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Kính thưa: - Quý vị lãnh đạo,
- Kính thưa quý bà con cử tri.

Tôi rất vui mừng và vinh dự được gặp mặt quý vị cử tri tại buổi tiếp xúc hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chúc đến toàn thể quý cử tri mạnh khỏe và hạnh phúc.

Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi: **Nguyễn Văn Mạnh** hiện đang là Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, là người được UBMTTQ Việt Nam huyện tín nhiệm giới thiệu tái ứng cử làm Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HDND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đại biểu HDND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Luôn gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kính thưa quý cử tri

Trong những năm qua, Côn đảo đã có những bước phát triển khá rõ nét, đời sống của nhân dân khởi sắc hơn, Côn Đảo ngày càng khang trang và thân thiện, gần gũi. Cùng với sự phát triển đó, ngành giáo dục Côn Đảo đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Số học sinh đến trường liên tục tăng, chất lượng dạy và học ở các cấp được đảm bảo, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong độ tuổi giảm đáng kể, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp đều tăng, đặc biệt là học sinh giỏi qua các cuộc thi trên internet cấp huyện, cấp tỉnh.

Định hướng phát triển KT-XH của địa phương trong 5 năm tới theo hướng tăng mạnh về dịch vụ - du lịch. Với yêu cầu hiện nay, tôi nghĩ vấn đề phát triển giáo dục - đào tạo và bảo vệ môi trường là những vấn đề thiết thực mà bà con nhân dân quan tâm nhất.

Với vị trí, nhiệm vụ công tác của tôi hiện nay, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HDND huyện, tôi xin trình bày chương trình hành động của mình trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

Một là, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, ra sức học tập, rèn luyện đạo đức phẩm chất, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân huyện nhà; tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, tham gia giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước để mang lại kết quả thiết thực.

Hai là, kiến nghị với các cấp chính quyền về công tác đầu tư cơ sở vật chất trường – lớp để đáp ứng tốt hơn về nhu cầu học tập của con em chúng ta. Quan tâm và có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt công tác dạy - học ngoại ngữ cho học sinh trong thời gian tới với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Ba là, tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; tranh thủ mọi nguồn lực đóng góp từ các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương để chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài; quan tâm với hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, chăm học; động viên, khen thưởng kịp thời các em đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện.

Bốn là, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị xây dựng cơ quan văn hóa, văn minh; phối hợp tốt với các cơ quan, đoàn thể nơi công tác và nơi cư trú làm tốt công tác xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần xây dựng Côn Đảo ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Xin chân thành cảm ơn các cử tri đã lắng nghe, cảm ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban công tác mặt trận và Ban ĐHKDC đã tổ chức cuộc gặp gỡ, tiếp xúc này.

Chúc toàn thể quý vị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn./.